

จังหวัดลำพูน

เลขรับ 394

วันที่ ๒๔ กพ. ๒๕๖๕

เวลา



ที่ ลพ ๗๑๐๐๒/ว ๐๙๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์  
๒๖๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครเจดีย์  
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๒๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง เหยแพร่ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์  
เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๑๗ รายการ สามารถติดต่อขอซื้อพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ขายโดยวิธีทอดตลาดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ และการขายโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินตามรายละเอียด ในวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ เลขที่ ๒๖๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

จึงเรียนมาเพื่อเผยแพร่ข่าวการขายโดยวิธีทอดตลาดดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายขยัน พงศ์ดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์

งานพัสดุ กองคลัง  
โทร. ๐๘๑-๑๗๑๗๗๘๓

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์  
เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ที่ชำรุด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๗ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ราคาขั้นต่ำ/ราคากลางที่จะขายทอดตลาด จำนวน ๗,๓๗๐.- บาท (เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ขายโดยวิธีทอดตลาดได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ขายโดยวิธีทอดตลาดได้ที่ [WWW.nkjd.go.th](http://WWW.nkjd.go.th) (เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์) และเพจFacebook องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ และจะทำการประมูลขายทอดตลาดโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. การขายโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินตามรายละเอียด ในวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ เลขที่ ๒๖๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และเริ่มการลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. และผู้เข้าร่วมการประมูลให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงด้วย

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จะทำการขายประมูลราคาโดยปากเปล่าต่อหน้าผู้เข้าประมูลราคาที่มีอยู่ในขณะนั้น

๔. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงราคาด้วยการเคาะโต๊ะ แต่หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาของผู้เข้าประมูลสูงสุดยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะพิจารณาว่าไม่สมควรขายทอดตลาดได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายโดยวิธีทอดตลาด ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. คณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๑๗ รายการ ให้กับผู้เข้าประมูลราคาสูงสุดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินทันทีหรือจะชำระเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้รับประมูลได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันขายทอดตลาด หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์จะริบมัดจำนั้นเสีย และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายโดยวิธีอื่นตามระเบียบต่อไป และถ้าหากขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้เข้าประมูลคนเดิมจะต้องรับผิดชอบขาดใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

๖. ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องทำการขนย้าย รื้อถอน พัสดุและครุภัณฑ์ออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ โดยต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และรื้อถอนเองทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชยัน พงศ์ดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์